



สารคดี ฉบับที่ ๑๘  
(เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นโยบายและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ผมได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งคณบดี คือ การขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคม ผ่านการสร้าง/ พัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะ มุมมองเชิงสังคม และการแสดงบทบาทการเป็น “ปัญญาชนสาธารณะ” ตามฐานะ บทบาท และความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ซึ่งแตกต่างหลากหลายในขณะของเรา ในหลายกรณีที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมจากสังคมและสาธารณะอย่างกว้างขวาง เช่น การนำเสนอปัญหาการใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัลที่ใช้การอย่างย่อกระชับเสี่ยงสูญเสียอัตลักษณ์และสุนทรียศาสตร์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ การให้ความเห็นเพื่อนำไปสู่การถกแถลงของสังคมต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาภาคใต้ เป็นต้น

ซึ่งการเปิดบทบาทต่อสังคมบนฐานงานวิชาการที่เข้มแข็ง ในท้ายที่สุดแล้วไม่เพียงจะเป็นการทำให้คณะและมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือถ้าพูด/ เขียนในกระแสนิยมปัจจุบัน ก็คือ “**พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม**” (University Engagement) แต่ด้านหนึ่งคือการสร้างบูรณาการงานวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การจัดการศึกษา/ การเรียนการสอนแนวใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัย รสนิยมและสุนทรียศาสตร์ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วเราทุกคนในฐานะ “นักวิชาการ-ปัญญาชน” จึงสามารถแสดงบทบาทและเป็นหัวหอกสำคัญในการปฏิบัติการขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าวได้อย่างสง่างามและเต็มภาคภูมิ

เข้าสู่บรรยากาศของการเตรียมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผมขอความร่วมมือมายังคณาจารย์ได้ดำเนินการสอบตามประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และขออวยพรพรให้นิสิตทุกคนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบครั้งนี้และครั้งต่อไป “ความสำเร็จเป็นสมบัติของผู้พยายามและบากบั่น” เสมอครับ

มีเรื่องราวอันน่ายินดีมากมายในเดือนนี้ ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 ตามประกาศมหาวิทยาลัย รวมการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ถือเป็นของขวัญอันน่ายินดีเนื่องโอกาสปีใหม่จากมหาวิทยาลัย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ “เรา” ชาวคณะได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถและพลังชีวิตเพื่อสร้างสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพันธ์ เขมคุณาศัย และอาจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามลำดับ

ด้วยรักและศรัทธา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนามนุษย์และสังคม